



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๔๗/๒๕๖๐

ด้วย นางสาวสาริณี มณีสาย ผู้ร้อง อายุ ๔๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๑/๔๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายสมศักดิ์ มณีสาย ผู้ตาย กับนางมณี ชัยวงศ์ ซึ่งบิดาและมารดาได้อยู่กินเป็นสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรร่วมกัน ๑ คน คือผู้ร้อง ขณะมีชีวิตอยู่ นายสมศักดิ์ได้ให้การรับรองว่าผู้ร้องเป็นบุตรของตน โดยแจ้งต่อหน่วยงานราชการ และระบุในทะเบียนบ้านระบุว่าเป็นบุตร ให้ใช้ชื่อสกุล ให้การศึกษา และดูแลเวลาเจ็บป่วย ตลอดจน พฤติกรรมแสดงออกต่อญาติพี่น้องและบุคคลอื่นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าผู้ร้องเป็นบุตรของตน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ได้ถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุมะเร็งปอด ภายหลังจากนายสมศักดิ์ ถึงแก่ความตายแล้ว สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ จะจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี เงินสงเคราะห์กรณีตายของผู้ประกันตนชื่อสมศักดิ์ มณีสาย ให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งผู้ร้อง ได้ยื่นคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวแล้ว แต่มีเหตุขัดข้อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่า ผู้ร้องมิใช่ทายาทตามกฎหมายของผู้ตาย ประกอบกับบิดาและมารดาของนายสมศักดิ์ก็ได้ถึงแก่ความตาย ทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้แนะนำให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมศักดิ์ก่อนและนำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไปแสดง จึงจะจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนดังกล่าวได้ ในการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าผู้ร้อง เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมศักดิ์ ผู้ร้องได้รับความยินยอมจากนางมณี ชัยวงศ์ แล้ว ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ร้องจึงมีความจำเป็นต้องมายื่นคำร้องต่อศาลในครั้งนี้ เพื่อขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมศักดิ์ มณีสาย ผู้ตาย เพื่อนำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ไปติดต่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความ ประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐



(นายประเสริฐ เขิตทวีทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี